



THE CITY OF NEW ORLEANS

National Disaster Resilience

Bản Sửa Đổi Quan Trọng Đề Xuất 1
Bản Điều Chỉnh và Tái Phân BỐ Đề Xuất
Ngày phát hành: (Nhập ngày)

City of New Orleans NDR Action Plan
Ngày HUD phê chuẩn: Sẽ thông báo sau

Thành Phố New Orleans

Tài Trợ Cuộc Thi Quốc Gia về Khả Năng Phục Hồi Sau Thiên Tai Bản Sửa Đổi Quan Trọng Đề Xuất 1 cho Kế Hoạch Hành Động

Tổng Quan

Thành Phố New Orleans là đơn vị nhận \$141,260,569 trong chương trình khắc phục hậu quả thiên tai qua việc Tài Trợ Khối Phát Triển Cộng Đồng (CDBG-DR) từ Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) dành cho Cuộc Thi Quốc Gia về Khả Năng Phục Hồi Sau Thiên Tai (NDRC) nhằm hỗ trợ thực hiện các dự án và chương trình sẽ giúp các cộng đồng địa phương phục hồi sau các thảm họa trong quá khứ đồng thời cải thiện khả năng chống chịu với các sự kiện khắc nghiệt trong tương lai.

Các Sửa Đổi Quan Trọng.

Các sửa đổi sau đây sẽ cấu thành một bản sửa đổi quan trọng cần sự chấp thuận của HUD:

1. Bất kỳ thay đổi nào đối với các phần được trợ cấp theo đơn đăng ký do HUD quyết định, thường dựa trên các hướng dẫn của NOFA (như đã được điều chỉnh để mở rộng quy mô và phạm vi trợ cấp của HUD), sẽ tạo ra một sự thay đổi đáng kể đối với năng lực của người nhận tài trợ để thực hiện việc tài trợ đó (bao gồm loại mất đối tác mà không giải quyết được tình trạng mất năng lực thông qua kế hoạch thay thế hoặc dự phòng được xác định trong đơn đăng ký);
2. Bất kỳ thay đổi nào đối với các phần được trợ cấp của đơn đăng ký mà HUD quyết định, thường dựa trên các hướng dẫn của NOFA (như đã được điều chỉnh để mở rộng quy mô và phạm vi trợ cấp của HUD), sẽ làm suy giảm tính đúng đắn, hợp lý của người nhận tài trợ (bao gồm cả phân tích chi phí lợi ích);
3. Bất kỳ thay đổi nào đối với các khu vực mục tiêu Bị Ảnh Hưởng và Khốn Khó Nhiều Nhất (khu vực được sửa đổi phải đáp ứng các yêu cầu về ngưỡng Bị Ảnh Hưởng và Khốn Khó Nhiều Nhất trong NOFA, bao gồm Phụ Lục G của NOFA);
4. Bất kỳ thay đổi nào về lợi ích chương trình, người thụ hưởng hoặc các tiêu chí hội đủ điều kiện và việc phân bổ hoặc tái phân bổ hơn 10 phần trăm của khoản tài trợ;
5. Bất kỳ thay đổi nào đối với đòn bẩy đã được cam kết và được phê chuẩn trong thỏa thuận tài trợ của người nhận tài trợ;
6. Việc thêm hoặc xóa một hoạt động hội đủ điều kiện.

Thành Phố đang công bố Bản Sửa Đổi Quan Trọng Đề Xuất 1 để lấy ý kiến công chúng.

Bản Sửa Đổi Quan Trọng Số 1 sẽ thực hiện những thay đổi sau:

Nước Đô Thị

- Xóa bỏ dự án Khuôn Viên Milne NDR, MC2017.
- Bổ sung Dự Án Khả Năng Phục Hồi Vùng Lân Cận Milneburg vào thay thế.
- Tái phân bổ \$4,108,143 cho ngân sách của dự án Khuôn Viên St. Bernard Neighborhood.
- Tái phân bổ \$263,625 cho ngân sách của dự án Thích Ứng Cộng Đồng.
- Tái phân bổ \$41,000 cho ngân sách của dự án Mạng Lưới Quan Trắc Nước.
- Tái phân bổ \$75,000 cho ngân sách của dự án Dự Phòng & Giám Sát Năng Lượng.
- Tái phân bổ \$2,432,620 từ ngân sách của Hành Lang Blue and Green.
- Tái phân bổ \$332,369 từ ngân sách của Vùng Đất Trũng Dillard.
- Tái phân bổ \$1,000,000 từ ngân sách của Đường Phố St. Anthony Green.
- Tái phân bổ \$606,779 từ ngân sách của Mirabeau Water Garden.
- Tái phân bổ \$116,000 từ ngân sách của dự án Lưới Điện Siêu Nhỏ.

- Thay đổi tên của Các Kênh Đào Orleans & London Avenue thành Kênh Đào và Hồ Nước Mặn Gentilly và các bên thụ hưởng liên quan đến dự án.

Tổng Quát

- Cập nhật phần Nhân Sự Chính để cung cấp nhân sự cập nhật đang làm việc về nguồn tài trợ NDRC.
- Đã cập nhật bản Mô Tả Hoạt Động của từng Dự Án Nước Đô Thị và các Dự Án liên quan trong khoản Tài Trợ NDRC để phản ánh công việc và phạm vi hiện tại.
- Đã thực hiện các cập nhật để đảm bảo rằng mỗi dự án ghi nhận được những thành tựu và bên thụ hưởng được đề xuất hiện tại
- Các thay đổi về Kế Hoạch Hành Động được đánh dấu **màu vàng** trong văn bản.
- Có thể xem xét Kế Hoạch Hành Động hiện tại ở địa chỉ http://www.nola.gov/community-development/documents/ndr-competition/ndr-actionplan_061617/.

Định Nghĩa

Lợi Ích Khu Vực: Hoạt động lợi ích khu vực là hoạt động mang lại lợi ích cho tất cả cư dân trong một khu vực cụ thể, nơi có ít nhất 51 phần trăm cư dân là người có thu nhập từ thấp đến trung bình (LMI).

Bên thụ hưởng: Số lượng cư dân dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện cơ sở công cộng. Dữ liệu điều tra dân số được sử dụng để ước tính số người trong bán kính phù hợp được cải thiện cơ sở hạ tầng và tỷ lệ trong số các bên thụ hưởng đó có thu nhập từ thấp đến trung bình.

Đòn Bẩy: Để giành được khoản tài trợ cạnh tranh, Thành Phố New Orleans phải xác định các dự án khác sẽ được xây dựng theo các mục tiêu phục hồi sau thiên tai của khoản tài trợ. Các quỹ dự án này được xác định trong Kế Hoạch Hành Động là “đòn bẩy” hoặc “các quỹ khác”. Ví dụ: các quỹ Giảm Thiểu Nguy Hiểm của FEMA có thể được dùng để xây dựng kho chứa nước mặt trong một không gian công cộng và các quỹ CDBG-DR NDRC sẽ được dùng để bổ sung các bảng chỉ dẫn giáo dục về nguy cơ ngập lụt cho không gian công cộng. Trong ví dụ này, quỹ Giảm Thiểu Nguy Hiểm của FEMA là quỹ đòn bẩy.

Cam Kết Dài Hạn (LTC): Cam Kết Dài Hạn đã được yêu cầu trong quá trình đăng ký tài trợ để các đối thủ tiến tới giai đoạn thứ hai của cuộc thi. Các cam kết dài hạn của Thành Phố gồm việc thông qua pháp lệnh Mức Lương Tối Thiểu, pháp lệnh quản lý nước mặt và kế hoạch giảm thiểu nguy hiểm.

Mục Tiêu Quốc Gia: Các dự án do Tài Trợ Khôi Phục Triển Cộng Đồng (CDBG) cấp kinh phí phải đáp ứng một trong ba mục tiêu quốc gia của chương trình, đó là 1) mang lại lợi ích cho những người có thu nhập thấp và trung bình (LMI), 2) hỗ trợ việc ngăn chặn hoặc xóa bỏ các khu ổ chuột hoặc đình trệ kinh tế; và 3) đáp ứng nhu cầu cấp bách cụ thể (gọi là nhu cầu khẩn cấp).

Giá Trị Kết Quả (OV): Các giá trị kết quả được sử dụng để đánh giá xem một dự án có đáp ứng các mục tiêu về phục hồi sau thiên tai của khoản tài trợ đó hay không, ví dụ như giảm lũ lụt, cải thiện khả năng tiếp cận không gian xanh và các cơ hội đi bộ và đi xe đạp.

Ý Kiến Công Chúng

Thời gian lấy ý kiến về Bản Sửa Đổi Số 1 của Kế Hoạch Hành Động CDBG-DR NDRC được đề xuất sẽ mở kể từ Ngày 23 tháng 12 năm 2020. Các ý kiến phải được gửi đến không muộn hơn Ngày 22 tháng 1 năm 2021 5:00 chiều. Liên kết đến phiếu đóng góp ý kiến ở bên dưới.

https://nola.gov/community-development/documents/isaac-recovery-program/04_comment-card/

Buổi điều trần công khai cho Bản Sửa Đổi Quan Trọng Đề Xuất 1 vào Ngày 11 tháng 1 năm 2021 6:00 chiều.

Vào cuối giai đoạn lấy ý kiến, tất cả các ý kiến sẽ được xem xét và phản hồi của Thành Phố sẽ được đưa vào tài liệu Phản Hồi cho Ý Kiến Công Chúng. Bản tóm tắt các ý kiến và phản hồi của Thành Phố sẽ được đệ trình lên HUD để phê duyệt như là một phần của Bản Sửa Đổi Quan Trọng Số 1 của CDBG-DR NDR. Kế Hoạch Hành Động NDR, Bản Sửa Đổi Quan Trọng Số 1 và mọi ý kiến công chúng và phản hồi sẽ được đăng trên trang web của Thành Phố được liệt kê bên dưới.

<https://nola.gov/resilient-new-orleans/projects/green-infrastructure/ndrc/isaac-recovery-program/>

Tóm Tắt Bản Sửa Đổi Quan Trọng Số 1

Bản Sửa Đổi Số 1 của Kế Hoạch Hành Động Quan Trọng sẽ đề xuất việc tái phân bổ \$13,825,055.19 của quỹ Khôi Phục Sau Thảm Họa - Tài Trợ Khôi Phát Triển Cộng Đồng - (CDBG-DR) giữa các chương trình, xóa bỏ dự án Khuôn Viên Milne NDR và thay thế bằng dự án Khả Năng Phục Hồi về Nước Mặt của Vùng Lân Cận Milneburg NDR, và đổi tên dự án Các Kênh Đào Orleans và London Avenue thành Kênh Đào và Hồ Nước Mặt Gentilly.

1a) Quỹ NDR CDBG-DR được tái phân bổ cho:

Khả Năng Phục Hồi về Nước Mặt của Vùng Lân Cận Milneburg

Bản Sửa Đổi Số 1 của Kế Hoạch Hành Động sẽ tái phân bổ \$8,776,444.19 cho dự án Khả Năng Phục Hồi về Nước Mặt của Vùng Lân Cận Milneburg để kiểm soát nước mặt tại khu vực lân cận cũng như giảm thiểu lũ lụt cục bộ, trong khi vẫn giữ lại đầy đủ các khu vực và cơ sở hoạt động giải trí.

1a) Quỹ NDR CDBG-DR được tái phân bổ từ:

Khuôn Viên Milne NDR

Bản Sửa Đổi 1 của Kế Hoạch Hành Động sẽ tái phân bổ phần còn lại (\$8,776,444.19) từ dự án Khuôn Viên Milne NDR. Dự án này có Khuôn Viên Milne là địa điểm chính để triển khai các cơ sở hạ tầng xanh nhằm giảm thiểu lũ lụt cục bộ và Sân Chơi Milne là địa điểm phụ. Rất tiếc, Khuôn Viên Milne NDR không phải là tài sản do Thành Phố Sở Hữu. Thay vào đó, đây là một bất động sản tư nhân. Khuôn Viên Milne do Milne Trust quản lý và Thành Phố có hợp đồng thuê sử dụng, sẽ hết hạn vào những năm thập kỷ 2030. Các chiến lược và mục tiêu vốn dài hạn của Milne Trust không còn đồng nhất với các thành tựu được đề xuất của khoản tài trợ NDR và trữ lượng nước mặt trên khuôn viên tài sản của Milne Trust. Ngược lại, Sân Chơi Milne là tài sản của Thành Phố và do đó có thể vẫn là một phần của dự án này.

Sau lần đánh giá nội bộ của CNO với bộ phận Mua Sắm, do RFQ đang tập trung vào Khuôn Viên Milne, nên chúng tôi đề nghị đấu thầu lại công trình này và mở rộng nó ra một khu vực rộng lớn hơn. Do Khuôn Viên Milne nằm trong Khu Lân Cận Milneburg, cũng là một phần của Khu Vực Gentilly, vùng lân cận này đã trở thành khu vực dự án sửa đổi.

1b) Quỹ CDBG-DR NDR được tái phân bổ cho:

Khuôn Viên St. Bernard Neighborhood

Bản Sửa Đổi Số 1 của Kế Hoạch Hành Động sẽ tái phân bổ \$4,108,143 cho dự án Khả Năng Phục Hồi của Khuôn Viên St. Bernard Neighborhood nhằm duy trì phạm vi hiện tại khi xét đến các yêu cầu trữ nước mặt gia tăng theo Mô Hình Thoát Nước Toàn Diện của Thành Phố/SWBNO đã cập nhật (gọi là Mô Hình). Trong quá trình phát triển thiết kế, Mô Hình phải được cập nhật để giải quyết sự gia tăng ở các khu vực không thấm nước và đường ống thoát nước xung quanh khu vực dự án. Những ảnh hưởng bên ngoài này làm trầm trọng thêm các vấn đề ngập lụt hiện có đang cần được giảm thiểu bởi dự án này. Yêu cầu về trữ lượng nước mặt đã tăng từ 270.000 foot khối trong thiết kế sơ bộ (30%) lên 650,000 foot khối khi chúng tôi tiếp cận thiết kế cuối cùng.

1b) Quỹ NDR CDBG-DR được tái phân bổ từ:

Các Hành Lang Blue và Green, Vùng Đất Trũng Dillard, Đường Phố St. Anthony Green và Mirabeau Water Garden

Bản Sửa Đổi 1 của Kế Hoạch Hành Động sẽ tái phân bổ nguồn vốn từ các dự án Các Hành Lang Blue và Green (\$2,168,995), Vùng Đất Trũng Dillard (\$332,369), Đường Phố St. Anthony Green (\$1,000,000) và Mirabeau Water Garden (\$606,779). Các dự án Nước Đô Thị này chia sẻ các mục tiêu giải trí và quản lý nước mặt với khuôn viên St. Bernard Neighborhood. Các nguồn vốn được tái phân bổ sẽ không làm giảm mức độ cải thiện vốn cho các dự án này.

1c) Quỹ CDBG-DR NDR được tái phân bổ cho:

Chương Trình Thích Ứng Cộng Đồng

Bản Sửa Đổi 1 của Kế Hoạch Hành Động sẽ tái phân bổ khoản tài trợ \$263,625 cho chương trình Thích Ứng Cộng Đồng để cho phép phân bổ chi phí thực hiện hoạt động.

1c) Quỹ NDR CDBG-DR được tái phân bổ từ:

Các Hành Lang Blue và Green

Bản Sửa Đổi Số 1 của Kế Hoạch Hành Động sẽ tái phân bổ kinh phí từ dự án Các Hành Lang Blue và Green (\$263,625). Chương Trình Thích Ứng Cộng Đồng sẽ chia sẻ các mục tiêu quản lý nước mặt với Các Hành Lang Blue và Green.

1d) Quỹ CDBG-DR NDR được tái phân bổ cho:

Mạng Lưới Quan Trắc Nước và Dự Phòng & Giám Sát Năng Lượng

Kế Hoạch Hành Động Bản Sửa Đổi Số 1 sẽ tái phân bổ kinh phí cho Mạng Lưới Quan Trắc Nước \$41,000 và Dự Phòng & Giám Sát Năng Lượng \$75,000 để cho phép phân bổ chi phí thực hiện hoạt động.

1d) Quỹ NDR CDBG-DR được tái phân bổ từ:

Lưới Điện Siêu Nhỏ

1d) Bản Sửa Đổi 1 của Kế Hoạch Hành Động sẽ tái phân bổ nguồn quỹ từ dự án Lưới Điện Siêu Nhỏ (\$116,000).

Các Thay Đổi Kỹ Thuật Khác:

Đổi Tên/Bên Thụ Hưởng đã thay đổi

Tiêu đề của hoạt động Nước Đô Thị cho Các Kênh Đào Orleans & London Avenue NDR, OALAC2017, sẽ được đổi thành Kênh Đào và Hồ Nước Mặn Gentilly vì Kênh Đào Orleans không nằm trong diện tích của Vùng Phục Hồi của Gentilly.

Phần Cập Nhật Nhân Sự Chính

Chúng tôi đã cập nhật phần này của Kế Hoạch Hành Động nhằm giúp cho các công dân New Orleans luôn được cập nhật với những nhân sự mới nhất và các chức danh tương ứng của họ, hiện đang làm việc với khoản tài trợ NDR.

Tái Phân Bỏ Quỹ của CDBG-DR NDRC cho Bản Sửa Đổi Quan Trọng Đề Xuất 1

Tên Chương Trình	Phân Bỏ Kế Hoạch Hành Động Hiện Tại	Bản Sửa Đổi Đề Xuất		Phân Bỏ Kết Quả	Quỹ Đòn Bẩy	Tổng Phân Bỏ Dự Án
		Từ	Đến			
Nước Đô Thị	\$ 110,801,349.00			\$ 110,537,724.00	\$ 95,674,211.00	\$ 206,211,935.00
Các Hành Lang Blue và Green	\$ 45,244,000.00	\$ (2,432,620.00)		\$ 42,811,380.00	\$ 49,500,000.00	\$ 92,311,380.00
Vùng Đất Trũng Dillard	\$ 7,125,930.00	\$ (332,369.00)		\$ 6,793,561.00	\$ 6,500,000.00	\$ 13,293,561.00
Khuôn Viên Milne	\$ 9,048,800.00	\$ (8,776,444.19)		\$ 272,355.81		\$ 272,355.81
Khu Lân Cận Milneburg	\$ -		\$ 8,776,444.19	\$ 8,776,444.19		\$ 8,776,444.19
Mirabeau Water Garden	\$ 13,007,650.00	\$ (606,779.00)		\$ 12,400,871.00	\$ 12,300,000.00	\$ 24,700,871.00
Các Kênh Đào Orleans & London Avenue	\$ 560,843.00	\$ (560,843.00)		\$ -		\$ -
Kênh Đào và Hồ Nước Mặn Gentilly	\$ -		\$ 560,843.00	\$ 560,843.00		\$ 560,843.00
Cơ Sở Hạ Tầng Pontilly Neighborhood Green	\$ 3,393,300.00			\$ 3,393,300.00	\$ 13,500,000.00	\$ 16,893,300.00
Đường Phố St. Anthony Green	\$ 21,109,826.00	\$ (1,000,000.00)		\$ 20,109,826.00	\$ 11,672,728.14	\$ 31,782,554.14
Khuôn Viên St. Bernard Neighborhood	\$ 11,311,000.00		\$ 4,108,143.00	\$ 15,419,143.00	\$ 2,201,483.81	\$ 17,620,626.81
Phát Triển Lực Lượng Lao Động	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00
Phát Triển Lực Lượng Lao Động	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00
Chương Trình Thích Ứng Cộng Đồng	\$ 5,900,000.00			\$ 6,163,625.00		\$ 6,163,625.00
Chương Trình Thích Ứng Cộng Đồng	\$ 5,900,000.00		\$ 263,625.00	\$ 6,163,625.00		\$ 6,163,625.00
Hệ Thống Thông Minh & Năng Lượng Đáng Tin Cậy	\$ 8,184,385.00			\$ 8,184,385.00		\$ 8,184,385.00
Dự Phòng & Giám Sát Năng Lượng	\$ 1,190,178.00		\$ 75,000.00	\$ 1,265,178.00		\$ 1,265,178.00
Lưới Điện Siêu Nhỏ	\$ 5,750,535.00	\$ (116,000.00)		\$ 5,634,535.00		\$ 5,634,535.00
Mạng Lưới Quan Trắc Nước	\$ 1,243,672.00		\$ 41,000.00	\$ 1,284,672.00		\$ 1,284,672.00
Lập Kế Hoạch & Quản Trị	\$ 13,374,835.00			\$ 13,374,835.00		\$ 13,374,835.00
Quản Trị	\$ 7,063,028.45			\$ 7,063,028.45		\$ 7,063,028.45
Lập Kế Hoạch	\$ 6,311,806.55			\$ 6,311,806.55		\$ 6,311,806.55
TỔNG	\$ 141,260,569.00	\$ (13,825,055.19)	\$ 13,825,055.19	\$ 141,260,569.00	\$ 95,674,211.95	\$ 236,934,780.95

Tường thuật

Tóm Tắt Chính: New Orleans chia sẻ với toàn khu vực những rủi ro vật lý của hiện tượng sụt lún, lũ lụt ven biển, lũ lụt do các trận mưa lớn, mất điện và thiệt hại do các trận gió tốc độ cao. Những cú sốc này càng trở nên trầm trọng hơn do áp lực vật lý từ xói mòn bờ biển và mực nước biển dâng cao, góp phần gia tăng nguy cơ bão ven biển. Tuy nhiên, nhu cầu về khả năng phục hồi của New Orleans khác với phần lớn khu vực ở chỗ những căng thẳng xã hội trong vùng này thường trầm trọng hơn. Điều này nâng cao tầm quan trọng của việc kết nối khả năng phục hồi vật chất của New Orleans với khả năng phục hồi về mặt xã hội của vùng bằng cách tập trung vào việc rủi ro lũ lụt là vấn đề về công bằng môi trường ra sao và cách thức tiềm năng tăng trưởng kinh tế của việc thích ứng về cơ sở vật chất có thể là động lực để xây dựng bình đẳng thu nhập và cơ hội việc làm như thế nào. Xây dựng công việc theo chiến lược khắc phục của thành phố dành cho thành phố, New Orleans Kiên Cường: Các hành động chiến lược để định hình thành phố tương lai của chúng ta, cũng như một thập kỷ lập kế hoạch phục hồi và khắc phục, cách tiếp cận của New Orleans dựa trên niềm tin rằng sự chuyển đổi tích cực của các mạng lưới xã hội và cơ sở vật chất đô thị có mối liên hệ không thể xóa nhòa với địa lý và lịch sử địa phương như một thành phố đồng bằng.

Các kết quả trong tương lai về cải thiện chất lượng cuộc sống, thịnh vượng kinh tế và giảm thiểu rủi ro thiên tai, đặc biệt là đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương, sẽ được hiện thực hóa thông qua một cách tiếp cận tổng hợp và nhiều mặt nhằm định hình lại đồng bằng đô thị được thể hiện qua bốn sáng kiến sau:

1. Nước Đô Thị – biến nước từ một mối đe dọa thành một tài sản trong lĩnh vực công cộng;
2. Thích Ứng Cộng Đồng – điều chỉnh các bất động sản tư nhân để quản lý nước mặt;
3. Hệ Thống Thông Minh và Năng Lượng Đáng Tin Cậy – tăng cường độ tin cậy của hệ thống lưới điện và giám sát tài sản;
4. Phát Triển Lực Lượng Lao Động – đào tạo người dân địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cấp nước của thành phố tương lai;

New Orleans đang sử dụng các quỹ NDR để triển khai Vùng Khả Năng Phục Hồi đầu tiên của thành phố ở Gentilly. Khu vực này là một ví dụ điển hình của việc mở rộng đô thị vào thế kỷ 20 thành các đầm lầy cây bách thoát nước. Theo nhiều cách, Gentilly là một mô hình thu nhỏ của New Orleans và khu vực lớn hơn. Lịch sử của vùng này như một nơi tạo dựng cơ hội cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình và người da màu, kết hợp với những rủi ro môi trường gia tăng, khiến nó trở thành một nơi lý tưởng để kết hợp các biện pháp can thiệp nhằm tạo dựng sự bình đẳng về môi trường, giảm thiểu rủi ro và thích ứng thành phố với môi trường tự nhiên. Thành Phố New Orleans cam kết làm việc với các đối tác cộng đồng để thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, tạo điều kiện cho giáo dục cộng đồng, trao quyền và thích ứng hành vi để giúp tạo ra cam kết xã hội về khả năng phục hồi và “sống chung với nước” lâu dài. Cùng nhau, hành động quyết định mang tính tập thể về vấn đề Nước Đô Thị, Thích Ứng Cộng Đồng, Hệ Thống Thông minh và Năng Lượng Đáng Tin Cậy và Phát Triển Lực Lượng Lao Động sẽ hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta đối mặt với những thách thức quan trọng xung quanh rủi ro lũ lụt, biến đổi khí hậu, gián đoạn năng lượng và phúc lợi kinh tế ở các cấp độ hộ gia đình, khu vực và toàn thành phố đồng thời mang lại một mẫu hình có thể nhân rộng cho các khu vực và thành phố khác. Mục tiêu của các dự án do NDR tài trợ trong Vùng Phục Hồi của Gentilly không chỉ là giảm thiểu rủi ro mà còn mở rộng khả năng tiếp cận với các vùng lân cận có cơ hội. Kế Hoạch Gia Cư Công Bằng New Orleans (AFFH), được thông qua vào tháng Năm, 2017, đã nêu bật mục tiêu ưu tiên đầu tư công vào phương tiện công cộng, trường học chất lượng, nhà ở, công viên và các tiện ích khác trong các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ. Các dự án do NDR tài trợ trong Kế Hoạch Hành Động này sẽ tìm cách cải thiện khả năng tiếp cận không gian công viên chất lượng, các hành lang giao thông và cung cấp nâng cấp cơ sở hạ tầng và các cải thiện khác về chất lượng cuộc sống cho một cộng đồng chủ yếu có thu nhập thấp và trung bình ở New Orleans hiện chưa được cung cấp đầy đủ các tiện nghi này.

Khu Vực MID-URN: Theo Phụ Lục B của NOFA, HUD đã xác định khu vực mục tiêu MID là Giáo Xứ Orleans. Giáo Xứ Orleans (Thành Phố New Orleans) vẫn còn các nhu cầu phục hồi chưa được đáp ứng (URN) liên quan đến xói mòn bờ biển, cung cấp năng lượng và quản lý nguồn nước. Trong khi toàn bộ thành phố New Orleans được xác định là khu vực MID-URN đủ điều kiện theo NDRC, chương trình này chủ yếu tập trung vào Vùng Phục Hồi của Gentilly, một tiểu vùng bên trong MID-URN. Tiểu vùng Gentilly được tập trung này thể hiện một số điều kiện đặc biệt chứng tỏ sự tập trung vào các nhu cầu về khả năng phục hồi chưa được đáp ứng nói trên và là ưu tiên để xây dựng khả năng phục hồi, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình (LMI). Nằm giữa những rặng núi được tạo ra tự nhiên hàng nghìn năm trước từ dòng sông và đầm lầy vốn là nơi tạo nên cảnh quan của New Orleans, khu vực phụ này bao gồm các khu dân cư nằm trong khoảng từ 8 foot trên mực nước biển đến 8 foot dưới mực nước biển. Vùng này gồm khoảng 11,000 hộ gia đình, 64% trong số đó là chủ nhà. Toàn bộ khu vực có 48% hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình (LMI), nhưng trong đó hơn 50% quỹ NDR sẽ được đầu tư, ở những vùng lân cận thấp nhất, tỷ lệ hộ gia đình LMI là 57%.

Cơ Quan Chính, Đối Tác, Vị Trí, Nhân Sự: New Orleans đã phát triển một cơ cấu phối hợp và liên mạch để quản lý các quỹ liên bang từ nhiều nguồn khác nhau nhằm tận dụng lẫn nhau để thực hiện danh mục đầu tư dự án của Thành Phố.

Văn Phòng Phát Triển Cộng Đồng (OCD) của Thành Phố quản lý tất cả các quỹ HUD và khi các quỹ này được sử dụng làm đòn bẩy hoặc chia sẻ chi phí cho các quỹ của FEMA hoặc khi văn phòng này được sử dụng cho các dự án vốn, OCD sẽ đồng quản lý việc lập kế hoạch, quản lý tài khóa và báo cáo với Đơn Vị Thực Hiện Dự Án bên trong Cơ Quan Quản Lý Các Dự Án Vốn.

Cơ Quan Quản Lý Dự Án Vốn và Sở Công Trình Công Cộng đã được thống nhất với Ban Thoát Nước và Cấp Nước của New Orleans (SWBNO) thông qua một thỏa thuận nỗ lực hợp tác và sử dụng chung cơ sở của đội ngũ nhân viên quản lý dự án. Điều này cho phép New Orleans thực hiện các dự án một cách hiệu quả. New Orleans có các bộ phận kiểm soát nội bộ để đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định về tài chính và mua sắm của HUD, như được quy định rõ theo mục 24 CFR 85.20(b)(3). Cuộc kiểm toán tài chính năm 2014 của Thành Phố cho năm tài chính 2013 đã xác nhận rằng quỹ HUD đang được quản lý chặt chẽ, thể hiện khả năng duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm tài khóa. OCD sẽ phối hợp với Cơ Quan Quản Lý Dự Án Vốn để quản lý hiệu quả hoạt động của tất cả các đối tác và nhà thầu phụ có sử dụng quỹ NDR nhằm đảm bảo rằng họ được dự trù ngân sách, chi tiêu và báo cáo theo hướng dẫn của HUD cũng như theo đúng tiến trình dự án. Các cá nhân sau đây sẽ hướng dẫn việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện các dự án được hỗ trợ bằng quỹ NDR. Vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện các dự án do NDR tài trợ theo chức danh của họ.

Mối quan hệ công việc giữa các cá nhân và bộ phận được trình bày chi tiết hơn trong sơ đồ tổ chức như sau:

- Gilbert Montano - Giám Đốc Hành Chính
- Ellen Lee – Giám Đốc, Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế: Đầu Mối Liên Lạc HUD
- Marjorianna B. Willman – Giám Đốc, Văn Phòng Phát Triển Cộng Đồng
- Ramsey Green - Phó Giám Đốc Hành Chính và Giám Đốc Phục Hồi
- Ghassan Korban -- Giám Đốc Điều Hành, Ban Thoát Nước và Cấp Nước (SWBNO)
- Joseph Threat, Sr. – Giám Đốc Đơn Vị Thực Hiện Dự Án
- Keith LaGrange – Giám Đốc Công Trình Công Cộng
- Brenda Breaux – Giám Đốc Điều Hành, Cơ Quan Tái Phát Triển New Orleans (NORA)
- Robert Turner – Phó Tổng Giám Đốc, Ban Thoát Nước và Cấp Nước
- Vincent Smith – Giám Đốc Quản Lý Dự Án Vốn
- Robert Rivers – Giám Đốc, Ủy Ban Quy Hoạch Thành Phố.
- Sarah McLaughlin Porteous – Giám Đốc, Văn Phòng Dự Án Đặc Biệt và Gắn Kết Chiến Lược
- Mary Kincaid – Giám Đốc Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng Bền Vững
- Corcherrie Allen- Giám Đốc Các Chương Trình Thiên Tai

Sau đây là các đối tác NDR chính yếu:

Ban Thoát Nước và Cấp Nước New Orleans (SWBNO). Một cơ quan công cộng đang sở hữu và vận hành hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước và hệ thống thoát nước thải của New Orleans, SWBNO gần đây đã thực hiện một chương trình cải thiện vốn khổng lồ 3.3 tỷ đô-la để sửa chữa và nâng cấp hệ thống rộng lớn, cũ kỹ này cùng với 2.5 triệu đô-la dành riêng cho cơ sở hạ tầng xanh. Một thỏa thuận nỗ lực hợp tác giữa SWBNO và Sở Công Trình Công Cộng Thành Phố New Orleans (DPW) cho phép phối hợp chặt chẽ của tất cả các dự án công trình công cộng thông qua một cơ cấu quản lý dự án tích hợp. Những hành động này, cùng với các cải tiến về quản trị, ví dụ như bổ sung phần nước ngầm vào điều lệ, đã thiết lập vai trò toàn diện của SWBNO trong việc quản lý nguồn nước.

Cơ Quan Tái Phát Triển New Orleans (NORA) Một cơ quan công quyền và đối tác chính trong việc tái phát triển các khu dân cư bị thiệt hại do bão và chưa được đầu tư đầy đủ, NORA đã trả lại hơn 3,000 tài sản vào danh mục Thương Mại từ chương trình mua lại Road Home do CDBG-DR tài trợ, đầu tư hơn 30 triệu đô-la vào các quỹ NSP2 để tạo ra hơn 450 đơn vị nhà ở giá rẻ và đầu tư 8.3 triệu đô-la vào quỹ CDBG-DR trong các dự án phục hồi thương mại xúc tiến. Tổng hợp lại, các dự án này đã sử dụng làm đòn bẩy hơn 184.9 triệu đô-la vào khoản đầu tư của tư nhân và tạo ra 653 việc làm lâu dài. NORA cũng đang sở hữu và duy trì danh mục hơn 2,000 lô đất trống trên toàn thành phố, hầu hết nằm ở các khu vực trung thấp có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng hoặc các khu vực mà thị trường không thể hỗ trợ phát triển. NORA đã và đang sử dụng lại các khu đất trống được lựa chọn để quản lý nước mặt, phục hồi sinh thái, nông nghiệp đô thị và không gian tụ họp cộng đồng. NORA đang xây dựng dựa trên công việc tái đầu tư khu vực lân cận và cơ sở hạ tầng xanh với tư cách là cơ quan chủ trì việc phát triển chiến lược phục hồi của thành phố.

Tổ Chức Trust for Public Land. Trust for Public Land (TPL) là đơn vị tiên phong toàn quốc trong việc tạo lập các công viên và bảo vệ đất đai cho người dân. Kể từ năm 1972, TPL đã bảo vệ hơn 3 triệu mẫu Anh, hoàn thành hơn 5,200 dự án công viên và bảo tồn ở Hoa Kỳ, đồng thời kết hợp các yếu tố cơ sở hạ tầng xanh vào các dự án đô thị của mình. TPL là công cụ trong việc thu hồi đất cho Lafitte Greenway và Orleans Land Bridge, hai dự án tăng cường khả năng phục hồi quan trọng ở New Orleans. TPL đã bắt đầu nâng cao năng lực của Thành Phố New Orleans bằng cách xây dựng công cụ Climate-Smart Cities cho Thành Phố này. Nền tảng GIS này sẽ cung cấp việc phân tích không gian có thể đưa ra tầm nhìn sâu sắc về các rủi ro và lợi ích của việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng xanh liên quan đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và các rủi ro khí hậu liên quan như nhiệt độ khắc nghiệt, lũ lụt và di chuyển.

Viện Deltares. Là tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới về các thành phố ven biển, đồng bằng, Viện Deltares có nhiều thập kỷ kinh nghiệm với các thách thức kỹ thuật về sụt lún đất, quản lý nước ngầm, sức khỏe vùng ven biển và chống lũ lụt. Deltares đã nâng cao năng lực của New Orleans bằng cách tư vấn thông qua một số trao đổi học tập và thiết kế được hỗ trợ bởi Đại Sứ Quán Hoàng Gia Hà Lan, được gọi là Đối Thoại Hà Lan và thông qua Quy Hoạch Nước Đô Thị vùng Greater New Orleans, kế hoạch chi tiết của khu vực để chung sống với nước. Hiện tại, Viện Deltares đang hỗ trợ New Orleans về nghiên cứu và chiến lược thông qua một thỏa thuận với Thành Phố New Orleans và SWBNO, đồng thời là nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông qua chương trình 100 Thành Phố Kiên Cường.

Công Ty Waggonner & Ball Architects. Waggonner & Ball Architects là một công ty kiến trúc và quy hoạch với hơn 30 năm kinh nghiệm. Kiến thức và khả năng đồng sáng tạo của công ty về các chiến lược phục hồi toàn diện đã được công nhận bởi Giải Thưởng Danh Dự của Viện Kiến Trúc Sư Hoa Kỳ và Giải Thưởng Xuất Sắc Quốc Gia và Tiểu Bang của Hiệp Hội Quy Hoạch Hoa Kỳ. Công ty đã khởi xướng Đối Thoại Hà Lan, là tác giả chính của Kế Hoạch Cấp Nước Đô Thị vùng Greater New Orleans và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển đề xuất NDRC.

Trung Tâm Nghiên Cứu Môi Trường Sinh Học Tulane-Xavier. Trong thập kỷ qua, Trung Tâm Nghiên Cứu Môi Trường Sinh Học Tulane-Xavier (CBR) đã thực hiện nghiên cứu về xã hội-sinh thái (sau đây gọi là “xã hội học”) để hiểu những tác động trước mắt và lâu dài của cơn bão Katrina đối với Thành Phố New Orleans, bao gồm các chiến lược tái phát triển đã định hình lại cảnh quan môi trường tự nhiên và nhân tạo của Thành Phố.

Chương trình xã hội học đô thị CBR có bốn lĩnh vực được nhấn mạnh, mỗi lĩnh vực tập trung vào các khía cạnh khác nhau của môi trường đô thị: (1) Lâm nghiệp đô thị và các dịch vụ hệ sinh thái liên quan, (2) Nhân khẩu học các loài động vật gặm nhấm và mầm bệnh do động vật gặm nhấm, (3) Nhân khẩu học xã hội và nhận thức rủi ro, (4) Viễn thám và phân tích đô thị dựa trên GIS với mô hình dự báo định lượng.

Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Sandia Trong hơn 60 năm, Sandia đã cung cấp ngành khoa học và công nghệ thiết yếu để giải quyết các vấn đề an ninh thách thức nhất của quốc gia. Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Sandia được vận hành và quản lý bởi Sandia Corporation, một công ty con thuộc sở hữu của Lockheed Martin Corporation. Sandia Corporation hiện đang vận hành Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Sandia với tư cách là nhà thầu cho Cục Quản Lý An Ninh Hạt Nhân Quốc Gia (NNSA) của Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ và hỗ trợ nhiều cơ quan, công ty và tổ chức liên bang, tiểu bang và địa phương. Sandia đã đưa ra các nghiên cứu khả thi và thiết kế dự án cho lưới điện siêu nhỏ ở New Orleans.

Tiêu Đề Hoạt Động: Các Hành Lang Blue và Green NDR

<u>Ngân Sách:</u> (\$42,811,380.00)	<u>Nguồn Quỹ Khác:</u> (\$49,500,000.00) FEMA PA	<u>Mục Tiêu Quốc Gia: LMI</u>
<u>Loại Báo Cáo Lợi Ích:</u>	<u>Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)</u>	
<u>Bên Thu Hưởng Đề Xuất:</u>	(61.46%)	<u>Số Người 5540 TỔNG 2410 THẤP 995 VỪA</u>
<u>Thành Tựu Đề Xuất:</u>	số mẫu Anh không gian xanh mới được thêm vào hoặc cải thiện: 5.24 số foot tuyến tính đường cho xe đạp hoặc người đi bộ được thêm vào hoặc cải thiện: 15,800	số foot khối dự trữ nước mặt được thêm vào: 1,750,000 số lượng cây được trồng: 101

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Các hành lang Green bao gồm các kênh thu nước mặt rộng trong các dải phân cách, tán cây mới và đường đi bộ. Các hành lang Blue sẽ thu gom nước mặt từ đường phố bằng cách tăng cường các dải phân cách rộng hiện có nhờ tuần hoàn lượng dự trữ nước mặt bằng cách sử dụng các loài cây bản địa và đập nước nhỏ. Các dải phân cách sẽ được tăng cường bằng các khu vui chơi, cây xanh, đường đi bộ để tăng cường không gian xanh.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Các hành lang Green bao gồm các kênh thu nước mặt rộng trong các dải phân cách, tán cây mới và vỉa hè thấm nước. Các hành lang Blue bao gồm các đường cắt ở lề đường sẽ cho phép thu gom nước mặt từ đường phố bằng cách tăng cường các dải phân cách rộng hiện có

Tiêu Đề Hoạt Động: Vùng Đất Trũng Dillard NDR

<u>Ngân Sách</u> (\$6,793,561.00)	<u>Nguồn Quỹ Khác</u> (\$6,500,000.00)	<u>Mục Tiêu Quốc Gia: LMI</u>
<u>Loại Báo Cáo Lợi Ích:</u>	<u>Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)</u>	

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: **(56.12%)** **Số Người 7190 TỔNG 2755**
THẤP 1280 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất: **số mẫu Anh không gian** **số foot khối dự trữ nước**
xanh mới được thêm vào **mặt được thêm vào: 1**
hoặc cải thiện: 28.5
số cây thuộc loài xâm lấn **số foot tuyến tính đường**
bị loại bỏ: 100 **cho người đi bộ hoặc xe**
đạp được thêm vào hoặc
cải thiện: 1

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Dự án này sẽ biến chuyển khu vực này thành một khu bảo tồn thiên nhiên mang tính giáo dục và giải trí mở cửa cho công chúng và các trường học. Bảng chỉ dẫn giáo dục sẽ cho phép người dùng tìm hiểu về vai trò của các loài thực vật bản địa trong quản lý nước mặt, vai trò của các loài động vật khác nhau trong việc quản lý loài sinh vật và hệ sinh thái đất ngập nước có rừng. Những con đường đi bộ có thảm nước sẽ cho phép người dùng trải nghiệm vùng đất ngập nước có rừng trong ranh giới thành phố. Những đập nước hoặc các cấu trúc kiểm soát nước khác sẽ tiếp nhận nước mặt từ hệ thống bề mặt, lưu trữ nước mặt trên lô đất và từ từ thoát nước mặt vào hệ thống thoát nước.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Dự án này sẽ biến chuyển khu vực này thành một khu bảo tồn thiên nhiên mang tính giáo dục và giải trí mở cửa cho công chúng và các trường học. Các thành tựu đề xuất được đo lường bằng diện tích chữ không phải chiều dài.

Tiêu Đề Hoạt Động: Khả Năng Phục Hồi về Nước Mặt của Vùng Lân Cận Milneburg NDR (Khuôn Viên Milne NDR)

Ngân Sách (\$8,776,444.19)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: **Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)**

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: **(59.48%)** **Số Người 4220 TỔNG 1540**
THẤP 970 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất: **số mẫu Anh không gian** **số foot khối dự trữ nước**
xanh mới được thêm vào **mặt được thêm vào: 1**
hoặc cải thiện: 1
số foot tuyến tính đường **số lượng cây được trồng: 1**
cho người đi bộ hoặc xe
đạp được thêm vào hoặc
cải thiện: 1

Những cải tiến đối với các địa điểm thuộc sở hữu của Thành Phố nằm trong Khu Lân Cận Milneburg bao gồm những cải tiến địa điểm đối với Sân Chơi Milne (2500 Đại lộ Filmore) và các tài sản khác thuộc sở hữu của Thành Phố sẽ được xác định trong quá trình thiết kế. Các địa điểm sẽ được thiết kế lại và tái cấu trúc để quản lý nước mặt khu vực lân cận và giảm lũ lụt cục bộ, trong khi vẫn giữ lại đầy đủ các khu vực và cơ sở hoạt động giải trí. Các địa điểm sẽ không chỉ thu gom lại dòng chảy bề mặt mà còn lấy nước mặt từ các đường ống thoát nước dưới bề mặt xung quanh, ví dụ như Kênh Prentiss Avenue, nhằm giảm tốc độ và lưu lượng dòng

chảy hiện đang làm quá tải hệ thống thoát nước của thành phố. Ý tưởng thiết kế sẽ tạo ra một mạng lưới cơ sở hạ tầng xanh bao gồm nhưng không giới hạn ở các ô lưu giữ sinh học, đường đi bộ sinh học, lát đá thấm nước, các sân thể thao theo thiết kế kỹ thuật và lượng dự trữ dưới bề mặt.

Tiêu Đề Hoạt Động: NDR Mirabeau Water Garden

<u>Ngân Sách: (\$12,400,871.00)</u>	<u>Nguồn Quỹ Khác: (\$12,300,000.00) FEMA HM</u>	<u>Mục Tiêu Quốc Gia: LMI</u>
<u>Loai Báo Cáo Lợi Ích:</u>	<u>Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)</u>	
<u>Bên Thu Hưởng Đề Xuất:</u>	<u>(51.69%)</u>	<u>Số Người TỔNG 1675 THẤP 700 VỪA</u>
<u>Thành Tựu Đề Xuất:</u>	<u>số foot khối dự trữ nước mắt được thêm vào: 1.109.116</u> <u>số foot tuyến tính đường cho người đi bộ hoặc xe đạp được thêm vào hoặc cải thiện: 3.000</u>	<u>số lượng cây được trồng: 500</u> <u>số mẫu Anh không gian xanh mới được thêm vào hoặc cải thiện: 25</u>

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Chuyển đổi khu đất rộng 25 mẫu Anh thành Công Viên Blue-Green theo thiết kế. Nước sẽ được tích trữ trong các đầm và dần được làm cạn bởi các con đập. Các công trình và bảng chỉ dẫn giáo dục sẽ cung cấp kiến thức giáo dục về khí hậu, quản lý nước mặt, cơ sở hạ tầng xanh và sức khỏe cộng đồng. Các đường đi bộ và bãi cỏ sân chơi sẽ mang lại cơ hội giải trí cùng với kiến thức giáo dục khí hậu.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Chuyển đổi khu đất rộng 25 mẫu Anh thành Công Viên Blue-Green theo thiết kế. Các thành tựu đề xuất sẽ được cập nhật trong vòng 90 ngày. Dữ liệu thành tựu đề xuất sẽ được đo lường bằng diện tích chứ không phải chiều dài.

Tiêu Đề Hoạt Động: Kênh Đào và Hồ Nước Mắn Gentilly NDR

<u>Ngân Sách (\$560,843.00)</u>		<u>Mục Tiêu Quốc Gia: LMI</u>
<u>Loai Báo Cáo Lợi Ích:</u>	<u>Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)</u>	
<u>Bên Thu Hưởng Đề Xuất:</u>	<u>(55.12%)</u>	<u>Số Người TỔNG 40315 14524 THẤP 7696 VỪA</u>
<u>Thành Tựu Đề Xuất:</u>	<u>Số người LMI trong vòng 0.5 dặm kể từ tác phẩm nghệ thuật công cộng mới hoặc được cải thiện: 5.250</u>	

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Chiến Dịch Nâng Cao Nhận Thức và Nghệ Thuật Công Cộng liên quan đến các kênh đào và hồ nước mặn ở Khu vực Gentilly. Các tác phẩm nghệ thuật công cộng sẽ được lựa chọn xoay quanh các chủ đề về nhận thức rủi ro khí hậu, nắng nóng đô thị, hoặc nguy cơ lũ lụt.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Chiến Dịch Nâng Cao Nhận Thức và Nghệ Thuật Công Cộng liên quan đến các kênh đào.

Tiêu Đề Hoạt Động: Cơ Sở Hạ Tầng Pontilly Neighborhood Green NDR

<u>Ngân Sách (\$3,393,300.00)</u>	<u>Nguồn Quỹ Khác (\$13,500,000.00) FEMA HM</u>	<u>Mục Tiêu Quốc Gia: LMI</u>
<u>Loai Báo Cáo Lợi Ích:</u>	<u>Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)</u>	
<u>Bên Thu Hưởng Đề Xuất:</u>	<u>(57.14%)</u>	<u>Số Người 2345 TỔNG 960 THẤP 380 VỪA</u>
<u>Thành Tựu Đề Xuất:</u>	<u>số mẫu Anh không gian xanh mới được thêm vào hoặc cải thiện: 1.5</u> <u>số foot tuyến tính đường cho người đi bộ hoặc xe đạp được thêm vào hoặc cải thiện: 300</u>	<u>số lượng cây được trồng: 25</u>

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Tích hợp các cải tiến đối với Kênh Đào Dwyer bằng mạng lưới đèn bẫy gồm các can thiệp về cơ sở hạ tầng xanh dọc theo đường phố, trong ngõ hẻm và bên trong các khu đất trống ở Công Viên Pontchartrain và các khu vực lân cận Rừng Gentilly. Các cải tiến đối với Kênh Đào Dwyer bao gồm một cây cầu dành cho người đi bộ để kết nối hai khu vực lân cận và tiếp cận công viên dọc theo kênh.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Tích hợp các cải tiến đối với Kênh Đào Dwyer bằng mạng lưới gồm các can thiệp về cơ sở hạ tầng xanh dọc theo đường phố, trong ngõ hẻm và bên trong các khu đất trống ở Công Viên Pontchartrain và các khu vực lân cận Rừng Gentilly. Các thành tựu đề xuất sẽ được đo lường bằng diện tích chứ không phải chiều dài.

Tiêu Đề Hoạt Động: Đường Phố St. Anthony Green NDR

<u>Ngân Sách (\$20,109,826.00)</u>	<u>Nguồn Quỹ Khác (\$10,005,119.00) FEMA PA</u>	<u>Mục Tiêu Quốc Gia: LMI</u>
<u>Loai Báo Cáo Lợi Ích:</u>	<u>Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)</u>	

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: (58.90%)

Số Người 2190 TỔNG 975 THẤP 315 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất:

số foot khối dư trữ nước mắt được thêm vào: 300.000
số foot tuyến tính đường cho người đi bộ hoặc xe đạp được thêm vào hoặc cải thiện: 18.500

số mẫu không gian xanh mới được thêm vào hoặc cải thiện: 3.5

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Không gian xanh công cộng được cải thiện (Sân Chơi Gatto và Công Viên Filmore) và cơ sở hạ tầng xanh sẽ được tạo lập. Các không gian xanh công cộng sẽ bao gồm những đặc điểm để thu hút cộng đồng ở ngoài trời, bao gồm ghế dài, tán cây tạo bóng mát, bề mặt cao su với thiết bị chơi và cấu trúc có bóng râm, sân bóng rổ, sân bóng chày và đường mòn đi bộ. Bên dưới những khu vực này, các khoang chứa nước mặt ngầm sẽ chứa đựng nước mặt.

Các cải tiến về Cơ Sở Hạ Tầng Xanh bao gồm đường đi bộ và lề đường, vỉa hè thấm thấu nước, cây xanh đường phố mới, trữ nước dưới bề mặt và vườn xử lý nước mưa trong các lô đất trống, thuộc sở hữu công và lối đi công cộng ven đường. Các quỹ khác đã được tận dụng để cải tạo hệ thống thoát nước cũ kỹ của khu vực lân cận, dẫn đến giải pháp thoát nước mặt "xám kết hợp xanh" hợp nhất và có khả năng phục hồi trong cộng đồng này.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Các cải tiến về Cơ Sở Hạ Tầng Xanh như đường đi bộ và lề đường, vỉa hè thấm thấu nước, cây xanh đường phố mới, trữ nước dưới bề mặt và vườn xử lý nước mưa trong các lô đất trống, thuộc sở hữu công. Dữ liệu thành tựu sẽ được đo lường bằng diện tích chữ không phải chiều dài

Tiêu Đề Hoạt Động: Khuôn Viên St. Bernard Neighborhood NDR

Ngân Sách: (\$15,419,143.00)

Nguồn Quỹ Khác (\$4,108,143.00) FEMA PA

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích:

Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: (67.74%)

Số Người 930 TỔNG 330 THẤP 300 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất:

số foot khối dư trữ nước mắt được thêm vào: 600.000
số foot tuyến tính đường cho người đi bộ hoặc xe đạp được thêm vào hoặc cải thiện: 1700

số mẫu Anh không gian xanh mới được thêm vào hoặc cải thiện: 7

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Không gian xanh công cộng được cải thiện (sân bóng đá và bóng chày) sẽ được tạo lập bên cạnh Trường Trung Học Dự Bị Đại Học McDonogh 35 mới. Bên dưới những không gian xanh công cộng này, các khoang chứa nước mặt ngầm sẽ chứa đựng nước mặt. Cơ sở hạ tầng xanh (vườn xử lý nước mưa) sẽ được tạo lập để ngăn và lọc nước mặt tại các cửa thu nước mặt tại các giao lộ lân cận phía đông và đông nam của các sân thể thao.

Ngoài việc tích trữ lượng nước mặt đáng kể bên dưới các sân bóng đá và bóng chày hiệu suất cao, khu phức hợp thể thao này sẽ bao gồm các tiện nghi giải trí như đường chạy quy định của trường trung học, một tòa nhà để nhượng quyền và cất trữ thiết bị, sân bóng rổ và khán đài. Các đặc điểm mang tính giáo dục về nước sẽ được đặt dọc theo các con đường mòn/lối đi bộ uốn lượn trong suốt phạm vi ranh giới dự án. Những công trình này sẽ nâng cao nhận thức về vai trò của nước đối với môi trường đô thị New Orleans thông qua các hoạt động tương tác. Các quỹ khác đã được tận dụng để tạo điều kiện liên kết các vườn xử lý nước mưa với hệ thống thoát nước của khu vực lân cận cũng như sửa chữa những hư hỏng trên đường phố ở khu vực lân cận các vườn này, nhiều công trình trong số đó cản trở không cho nước mặt chảy về phía vườn xử lý nước mưa và các lưu vực hứng nước liền kề của thành phố.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Xây dựng một sân bóng đá hiệu suất cao có lượng dự trữ nước mặt đáng kể và bao gồm các bờ bao xung quanh. Ngoài ra, Thành Phố sẽ xây dựng một sân chơi giáo dục về nước nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của nước đối với môi trường đô thị New Orleans thông qua các hoạt động tương tác. Dữ liệu thành tựu đề xuất sẽ được đo lường bằng diện tích chứ không phải chiều dài.

Tiêu Đề Hoạt Động: Phát Triển Lực Lượng Lao Động NDR

Ngân Sách: (\$3,000,000)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loai Báo Cáo Lợi Ích:

Trực Tiếp (Người)

Bên Thu Hưởng Đề Xuất:

số người đã hoàn thành khóa đào tạo nghề trong lĩnh vực cấp nước: 100
số người đã được đào tạo và được thuê tuyển trong các hoạt động liên quan đến ngành nước: 100

số người đã ghi danh các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực cấp nước: 125

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Cung cấp cơ hội việc làm có tay nghề cao và sẽ tập trung vào việc kết nối người dân New Orleans thất nghiệp và thiếu việc làm với một nền "kinh tế nước" đang phát triển thông qua phương thức tiếp cận và đào tạo việc làm bền vững.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Cung cấp cơ hội việc làm có tay nghề cao và sẽ tập trung vào việc kết nối người dân New Orleans thất nghiệp và thiếu việc làm với một nền "kinh tế nước" đang phát triển thông qua phương thức tiếp cận và đào tạo việc làm bền vững. Các biện pháp sơ bộ sẽ được cập nhật sau 90 ngày

Tiêu Đề Hoạt Động: Trang Bị Thêm Các Bất Động Sản Tư Nhân NDR - Tường Thuật

Ngân Sách: (\$6,163,625.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Trực Tiếp (Hộ Gia Đình)

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: Số Hộ Gia Đình Chủ Nhà 140 Số Hộ Gia Đì 140 TỔNG
TỔNG 20 THẤP 120 VỪA 20 THẤP 120 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất: Số Căn Hộ Một Gia Đình 140 Số Căn Hộ Ở 140
Số Bất Động Sản 140

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Chương Trình Thích Ứng Cộng Đồng (Community Adaptation Program, CAP) sẽ cấp kinh phí cho việc thiết kế và lắp đặt một loạt các biện pháp can thiệp quản lý nước mặt quy mô nhỏ giúp quản lý lũ lụt xung quanh nhà ở và các vùng lân cận. Các biện pháp này sẽ làm giảm thiểu tác động của mưa bão dẫn đến nước đọng đối với bất động sản tư nhân và các khu vực lân cận khi có nhiều chủ sở hữu tham gia hơn. Trong khi Thành Phố đang nỗ lực để quản lý nguồn nước tốt hơn trên các không gian công cộng, các chủ nhà ở Gentilly có mức thu nhập từ thấp đến trung bình sẽ có cơ hội hành động với bất động sản của chính họ thông qua chương trình CAP.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Cung cấp cho các chủ sở hữu bất động sản tư nhân LMI khả năng cải thiện tài sản của họ với khả năng tiết kiệm năng lượng, kiểm soát nước mặt, cao độ nhà và khả năng chống chịu bão. Các chi phí Thực Hiện Chương Trình cũng được bao gồm.

Tiêu Đề Hoạt Động: Dự Phòng & Giám Sát Năng Lượng NDR

Ngân Sách: (\$1,265,178.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: (52.04%) Số Người 284079 TỔNG
98694 THẤP 49140 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất: Số Cơ Sở Công Cộng 1

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Phát triển Mạng Lưới Quan Trắc Nước tập trung. Mạng lưới này sẽ theo dõi việc sử dụng năng lượng, mực nước và dòng chảy qua mạng lưới nước mặt. Một bảng thông tin thể hiện công khai sẽ thông báo cho công chúng về hoạt động của hệ thống thoát nước mặt này cũng như việc sử dụng năng lượng, tác động từ các hành động của cư dân đối với mạng lưới.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Phát triển Mạng Lưới Quan Trắc Nước tập trung. Mạng lưới này và việc thu thập dữ liệu liên quan sẽ rất quan trọng để tinh chỉnh hoạt động của tất cả các hoạt động trong dự án Nước Đô Thị.

Tiêu Đề Hoạt Động: Lưới Điện Siêu Nhỏ NDR

Ngân Sách: (\$5,634,535.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loai Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: (50.17%)

Số Người 18150 TỔNG
5990 THẤP 3115 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất: số mẫu Anh các cơ sở đô thị được lưới điện siêu nhỏ phục vụ: 1

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Thiết kế và lắp đặt các lưới điện siêu nhỏ cục bộ, các hệ thống phân phối và phát điện dự phòng loại nhỏ không kết nối với lưới điện truyền thống để vận hành tự động và giúp giảm thiểu các ảnh hưởng về sức khỏe và an toàn khi mất điện.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Thiết kế và lắp đặt hai lưới điện siêu nhỏ cục bộ, các hệ thống phân phối và phát điện dự phòng loại nhỏ không kết nối với lưới điện truyền thống để vận hành tự động và giúp giảm thiểu các ảnh hưởng về sức khỏe và an toàn khi mất điện. Biện pháp về hiệu suất sẽ được cập nhật trong vòng 90 ngày.

Tiêu Đề Hoạt Động: Mạng Lưới Quan Trắc Nước NDR

Ngân Sách: (\$1,284,672.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loai Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: (51.12%)

Số Người 17430 TỔNG
5820 THẤP 3090 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất: Số Cơ Sở Công Cộng 1

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Xây dựng Mạng Lưới Quan Trắc Nước Gentilly ở quy mô vùng bao gồm 84 giếng quan trắc nước ngầm, cơ sở dữ liệu về các biện pháp kiểm soát nước ngầm và tích hợp các mô hình nước ngầm và nước mặt.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Xây dựng Mạng Lưới Quan Trắc Nước Gentilly ở quy mô vùng bao gồm 84 giếng quan trắc nước ngầm

Tiêu Đề Hoạt Động: Quản Trị NDR

Ngân Sách: (\$7,063,028.45)

Mục Tiêu Quốc Gia: Không áp dụng (Chỉ về Lập Kế Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ Ngoài Chương Trình)

Loai Báo Cáo Lợi Ích: Không áp dụng

Các hoạt động hành chính liên quan đến việc thực hiện tài trợ NDR.

Tiêu Đề Hoạt Động: Lập Kế Hoạch NDR

Ngân Sách: (\$6,311,806.55)

Mục Tiêu Quốc Gia: Không áp dụng (Chỉ về Lập Kế Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ Ngoài Chương Trình)

Loại Báo Cáo Lợi Ích:

Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Lập kế hoạch tổng thể các hoạt động liên quan đến khoản tài trợ NDR. Các hoạt động lập kế hoạch bao gồm số lượng mẫu Anh các không gian xanh và các tài sản công cộng được giám sát đối với các loài và/hoặc sinh vật xâm lấn; mô hình hóa tương tác nước ngầm và nước mặt, mô hình hóa các rủi ro biến đổi khí hậu, chiến lược tài chính cho Khu Vực, đánh giá các lợi ích lâu dài và chi phí bảo trì của các dự án Nước Đô Thị và Phục Hồi Năng Lượng, phân tích vùng tổn thất lặp lại và kế hoạch phục hồi toàn diện.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Lập kế hoạch tổng thể các hoạt động liên quan đến khoản tài trợ NDR. Các thành tựu đề xuất đang chờ xử lý

Tiêu Đề Hoạt Động: Cam Kết Dài Hạn (LTC) - Pháp Lệnh Phân Vùng Quản Lý Nước Mặt - Tường Thuật

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: Không áp dụng (Chỉ về Lập Kế Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ Ngoài Chương Trình)

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Không áp dụng

Thông qua Pháp Lệnh Phân Vùng Quản Lý Nước Mặt Toàn Diện.

Cam Kết Dài Hạn đã được yêu cầu trong quá trình đăng ký tài trợ để các đối thủ tiến tới giai đoạn thứ hai của cuộc thi. Thành Phố đã hoàn tất LTC này trong năm 2015.

Tiêu Đề Hoạt Động: Kế Hoạch Giảm Thiểu Nguy Hiểm LTC - Tường Thuật

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: Không áp dụng (Chỉ về Lập Kế Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ Ngoài Chương Trình)

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Không áp dụng

Hoàn thành Kế Hoạch Giảm Thiểu Nguy Hiểm 5 năm 2015.

Cam Kết Dài Hạn đã được yêu cầu trong quá trình đăng ký tài trợ để các đối thủ tiến tới giai đoạn thứ hai của cuộc thi. Thành Phố đã hoàn tất LTC này trong năm 2015.

Tiêu Đề Hoạt Động: Chính Sách Mức Lương Tối Thiểu LTC - Tường Thuật

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: Không áp dụng (Chỉ về Lập Kế Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ Ngoài Chương Trình)

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Không áp dụng

Thực hiện pháp lệnh Mức Lương Tối Thiểu.

Cam Kết Dài Hạn đã được yêu cầu trong quá trình đăng ký tài trợ để các đối thủ tiến tới giai đoạn thứ hai của cuộc thi. Thành Phố đã hoàn tất LTC này trong năm 2015.

Tiêu Đề Hoạt Động: Giá Trị Kết Quả (OV) (OV) - Xây Dựng Lưới Điện Siêu Nhỏ - Tường Thuật

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Thành Tựu Đề Xuất: số lượng lưới điện siêu nhỏ được xây dựng để duy trì các dịch vụ quan trọng khi mất điện: 1

Xây dựng các lưới điện siêu nhỏ cấp năng lượng. Kết quả này gắn liền với dự án Hệ Thống Thông Minh và Năng Lượng Đáng Tin Cậy cũng như hoạt động của các Lưới Điện Siêu Nhỏ NDR.

Tiêu Đề Hoạt Động: Không Gian Xanh và Cây Cối - OV - Tường Thuật

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Thành Tựu Đề Xuất: số loài cây không xâm hại được trồng tại các khu vực dự án 800 số mẫu Anh không gian xanh mới được thêm vào hoặc cải thiện: 70

Cải thiện các không gian mở, các thửa đất trống, đường phố chưa được tận dụng và các khu đất khác thuộc khu vực công cộng và bất động sản tư nhân để giảm thiểu lũ lụt, giảm sụt lún, cải thiện chất lượng nước và

môi trường. Dữ liệu thành tựu đề xuất đang chờ xử lý. Kết quả này gắn liền với dự án Nước Đô Thị và chương trình Thích Ứng Cộng Đồng.

Tiêu Đề Hoạt Động: OV-Không Gian Xanh-Hộ Gia Đình

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Thành Tựu Đề Xuất: Số hộ gia đình trong vòng 10 phút đi bộ (0.5 dặm) mới được bổ sung hoặc cải thiện không gian xanh công cộng 1

Cải thiện các không gian mở, các thửa đất trống, đường phố chưa được tận dụng và các khu đất khác thuộc khu vực công cộng để giảm thiểu lũ lụt, giảm sụt lún, cải thiện chất lượng nước và môi trường. Thành tựu đề xuất cho số hộ gia đình trong vòng 10 phút đi bộ (0.5 dặm) mới được bổ sung hoặc cải thiện không gian xanh công cộng sẽ được cập nhật trong thiết kế dự án. Kết quả này gắn liền với dự án Nước Đô Thị NDR.

Tiêu Đề Hoạt Động: OV-Đào Tạo Nghề

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: **Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)**

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: **Số Người 100 TỔNG 50 THẤP 50 VỪA**

Thành Tựu Đề Xuất: **% tổng giá trị các hợp đồng NDR được trao cho các doanh nghiệp gặp bất lợi 35**

% tổng giá trị các hợp đồng NDR được trao cho các doanh nghiệp New Orleans 35

số người đã hoàn thành khóa đào tạo nghề trong lĩnh vực cấp nước 100

số người đã ghi danh các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực cấp nước 125

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Đào tạo nghề cho việc xây dựng và bảo trì quản lý nguồn nước. Kết quả này gắn liền với dự án Phát Triển Lực Lượng Lao Động NDR.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Đào tạo nghề cho việc xây dựng và bảo trì quản lý nguồn nước. Các thước đo về hiệu suất sẽ được cập nhật trong vòng 90 ngày. Kết quả này gắn liền với dự án Phát Triển Lực Lượng Lao Động NDR.

Tiêu Đề Hoạt Động: OV - Cam Kết Dài Hạn

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: Không áp dụng (Chỉ về Lập Kế Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ Ngoài Chương Trình)

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Không áp dụng

Thành Tựu Đề Xuất: Số Pháp Lệnh Phân Vùng Quản Lý Nước Mặt được thông qua: 1

Số Kế Hoạch Giảm Thiểu Nguy Hiểm được soạn thảo: 1

Kế Hoạch Giảm Thiểu Nguy Hiểm được soạn thảo và Pháp Lệnh Phân Vùng Quản Lý Nước Mặt được Hội Đồng Thành Phố thông qua. Kết quả này gắn liền với những chỉ số của Các Cam Kết Dài Hạn.

Tiêu Đề Hoạt Động: OV - Chính Sách Mức Lương Tối Thiểu LTC

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: Không áp dụng (Chỉ về Lập Kế Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ Ngoài Chương Trình)

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Không áp dụng

Thành Tựu Đề Xuất: Số Pháp Lệnh Mức Lương Tối Thiểu được thông qua: 1

Pháp Lệnh Mức Lương Tối Thiểu được thông qua. Kết quả này gắn liền với những chỉ số của Các Cam Kết Dài Hạn CNO

Tiêu Đề Hoạt Động: OV - Số Giấy Phép Ban Hành

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Thành Tựu Đề Xuất: Số giấy phép cho các tu bổ quan trọng hoặc xây dựng mới trong khu vực dự án
1

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Cải thiện các không gian mở, các thửa đất trống, đường phố chưa được tận dụng và các khu đất khác thuộc khu vực công cộng để giảm thiểu lũ lụt, giảm sụt lún, cải thiện chất lượng nước và môi trường. Các thành tựu đề xuất là số giấy phép cho các tu bổ quan trọng hoặc xây dựng mới trong khu vực dự án.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Cải thiện các không gian mở, các thửa đất trống, đường phố chưa được tận dụng khu đất khác thuộc khu vực công cộng để giảm thiểu lũ lụt,

Tiêu Đề Hoạt Động: OV - Đặc Điểm Quản Lý Nước Mắt

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Trực Tiếp (Hộ Gia Đình)

Bên Thu Hưởng Đề Xuất: Số Hộ Gia Đình 140 TÔNG 20 THẤP 120 VỪA

Thành Tựu Đề Xuất: % số người trả lời khảo sát hiểu rõ hơn về các rủi ro lũ lụt và nước 75 số hộ gia đình LMI có lắp đặt mới các tính năng quản lý nước mắt 140

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Trang bị thêm các bất động sản tư nhân với các tính năng quản lý nước mắt. Kết quả này gắn liền với dự án Thích Ứng Cộng Đồng NDR.

Mô tả hoạt động ban đầu:

Trang bị thêm các bất động sản tư nhân với các tính năng quản lý nước mắt. Các thước đo về hiệu suất sẽ được cập nhật trong vòng 90 ngày. Kết quả này gắn liền với dự án Thích Ứng Cộng Đồng NDR.

Tiêu Đề Hoạt Động: OV - Dự Trữ Nước Mắt

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: Không áp dụng (Chỉ về Lập Kế Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ Ngoài Chương Trình)

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Thành Tựu Đề Xuất: số foot khối dự trữ nước mắt được thêm vào 5,000,000

Mô tả hoạt động đã sửa đổi:

Kết quả này gắn liền với Dự Án Nước Đô Thị NDR. Kết quả dự đoán của chúng tôi là giảm thiểu rủi ro lũ lụt. Kết quả dự trữ nước mắt sẽ được cập nhật trong quá trình thiết kế.

Mô Tả Hoạt Động:

Kết quả này gắn liền với Dự Án Nước Đô Thị NDR. Kết quả dự đoán của chúng tôi là giảm thiểu rủi ro lũ lụt

Tiêu Đề Hoạt Động: OV - Dự Trữ Nước Mắt Được Thêm Vào

Ngân Sách: (\$0.00)

Mục Tiêu Quốc Gia: LMI

Loại Báo Cáo Lợi Ích: Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra Dân Số)

Thành Tựu Đề Xuất:

**số foot khối dự trữ nước
mặt được thêm vào qua
chương trình trang bị thêm
54,000**

Trang bị thêm các bất động sản tư nhân với các tính năng quản lý nước mặt. Kết quả này gắn liền với dự án Thích Ứng Cộng Đồng. Các thước đo hiệu suất là số lượng foot khối dự trữ nước mặt được thêm vào thông qua chương trình Thích Ứng Cộng Đồng.

Tiêu Đề Hoạt Động: SL - Trang Bị Thêm Nhà Máy Điện SWBNO

Ngân Sách (\$0.00)

**Mục Tiêu Quốc Gia: Không
áp dụng (Chỉ về Lập Kế
Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ
Ngoài Chương Trình)**

Loai Báo Cáo Lợi Ích:

**Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra
Dân Số)**

Trang Bị Thêm Nhà Máy Điện và Trạm Lấy Nước Tho ở Oak Street.

Tiêu Đề Hoạt Động: SL - Tổ Chức Trust for Public Land

Ngân Sách (\$0.00)

**Mục Tiêu Quốc Gia: Không
áp dụng (Chỉ về Lập Kế
Hoạch/Quản Trị hoặc Quỹ
Ngoài Chương Trình)**

Loai Báo Cáo Lợi Ích:

**Lợi Ích Khu Vực (Điều Tra
Dân Số)**

Phát Triển Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Ra Quyết Định về Khí Hậu-Thành Phố Thông Minh.

(CHÈN liên kết đến PHIẾU Ý KIẾN CÔNG CHÚNG)